

Chuẩn bị tâm thế lên phường



Doanh nghiệp về làng giúp giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Da giày Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

Câu chuyện từ làng lên phố, xã lên phường đang rộng rãi ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đó là sự đổi thay ở diện mạo bên ngoài đến suy nghĩ, hành động của mỗi người dân nơi đây hướng tới xây dựng cuộc sống mới.

Mục tiêu "làng lên phố"

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình cho biết: Theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng cấp 8 xã: Phú Xuân, Tân Bình, Đồng Hòa, Vũ Đông, Vũ Phúc, Vũ Chính, Vũ Lạc, Đồng Mỹ lên thành phường. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân tại các địa phương. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những ngày này, trở lại xã Vũ Phúc, đi trên những tuyến đường to rộng, trải dài đến từng xóm thôn, ngắm những ngôi nhà mới bề thế rộng rãi, những ngôi trường đạt chuẩn khang trang, sạch sẽ... mới cảm nhận rõ sự "thay da, đổi thịt" của vùng quê này. Công tác chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi từ xã lên phường đang được địa phương tiến hành hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Phúc cho biết: Hành trình từ xã lên phường là một bước chuyển lớn của địa phương về đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và thu hút đầu tư. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Xây dựng và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất đạo đức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác quy hoạch bảo đảm khoa học, hiện đại và lâu dài; phát triển kinh tế đô thị với các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ có chiều sâu, mang tính liên kết; huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí lên phường theo quy định. Đối với xã Đồng Mỹ thì con đường phát triển từ làng lên phố đã giúp cuộc sống của người dân thay đổi từ nếp sống, nếp nghĩ. Đô thị hóa đòi hỏi người dân cũng phải chuyển động song hành, phải tự trang bị cho mình một lối sống, cách ứng xử văn minh, hiện đại. Chủ tịch UBND xã Đồng Mỹ Phạm Văn Thái cho biết: Trên con đường phát triển từ làng lên phố, trong tương lai gần, Đồng Mỹ sẽ trở thành phường của ngõ của thành phố với hạ tầng đô thị đồng bộ, phát triển. Đón nhận thời cơ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Mỹ đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đồng Mỹ trở thành phường với mục tiêu

mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tất cả đã sẵn sàng

Ông Hoàng Văn Biển, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: Mọi công tác chuẩn bị lên phường đã được địa phương thực hiện từ nhiều năm nay. Với lợi thế nằm trong vùng kinh tế phát triển tập trung của tỉnh và thành phố, Phú Xuân có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều dự án đầu tư xây dựng đã và đang được thực hiện trên địa bàn như khu tái định cư 26ha, khu tái định cư 3,2ha, khu đô thị Phú Xuân - Damsan, đường Kỳ Đồng kéo dài, khu nhà ở, thương mại, dịch vụ hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, bến xe phía Tây thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, cụm công nghiệp Phong Phú thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, đạt gần 70 triệu đồng/người/năm. Là địa phương duy nhất của thành phố tự cân đối thu chi. Từ năm 2020 đến nay, thu ngân sách luôn tăng trưởng cao, vượt trên 100%. Năm 2022, thu ngân sách được giao là 17,8 tỷ đồng, thực thu đạt 33 tỷ đồng. Bà Trần Thị Trang, thôn Thăng Cự, xã Phú Xuân chia sẻ: Trước đây, vào nhà tôi là con đường đất rộng chỉ 2m, giờ thì đường to rộng. Cả thôn 90% là dân làm ruộng. Còn số ít thì buôn bán. Từ khi mở đường, nhất là tuyến đường Kỳ Đồng kéo dài hoàn thành đưa vào sử dụng, mọi chuyện đã đổi khác... Nếu ai đến Phú Xuân những năm trước thì nay trở lại không khéo sẽ nhầm đường bởi tốc độ "phố hóa" rất nhanh. Tất cả các hộ có nhà mặt tiền chạy dài theo các con đường mới mở đều chuyển sang kinh doanh hoặc cho thuê đã hình thành nên "phố trong làng".

QUỲNH PHỤ Lan tỏa từ một cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" được phát động từ ngày 29/3. Hưởng ứng cuộc thi, đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tích cực đăng ký tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Sau lễ phát động của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát động tới tất cả tổ chức cơ sở đảng, bí thư đoàn thanh niên các xã, thị trấn hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"; hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III; giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên có hướng dẫn tìm hiểu tài liệu; tuyên truyền, vận động bằng văn bản thông qua kỳ sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể để cán bộ, hội viên tích cực tham gia đồng nhất, sâu rộng nhất và chất lượng nhất.

Trường THPT Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) có gần 900 học sinh và 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hưởng ứng cuộc thi, nhà trường đã phát động tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh; khuyến khích học sinh tham gia bằng mọi hình thức từ sử dụng thông minh của nhà trường, điện thoại thông minh tham gia ở trường cũng như tại gia đình. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chuẩn bị cho cuộc thi, Ban Giám hiệu nhà trường giao cho nhóm phụ trách tin học chuẩn bị chu đáo về hệ thống máy tính, mạng wifi, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và trực thường xuyên ở phòng máy để các em có thể tham gia bất cứ lúc nào. Trong đợt 1 của cuộc thi, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của Trường đều tham gia, nhiều học sinh thi nhiều lượt với nhiều lần dự đoán để tăng sự hấp dẫn của cuộc thi. Em Nguyễn Khánh Huyền, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Quỳnh Côi phấn khởi cho biết: Tham gia cuộc thi, em và các bạn đã tìm hiểu thể lệ, quy chế, những thông tin liên quan đến cuộc thi. Trước khi làm bài thi, em đã tham khảo, tìm hiểu rất

nhiều về các danh nhân văn hóa, các địa danh và các vấn đề liên quan đến lịch sử của tỉnh, các huyện để từ đó có thể làm tốt được những câu hỏi trong bài thi và làm bài thi nhiều lần. Em cũng động viên và tư vấn cho bạn bè, người thân trong gia đình tham gia cuộc thi để hiểu hơn về giá trị văn hóa của đất nước và của tỉnh Thái Bình. Tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ, cán bộ, nhân viên đều tích cực tham gia cuộc thi. Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH Quỳnh Phụ chia sẻ: Là lĩnh vực liên quan đến các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân nên hầu như các ngày trong tuần, kể cả buổi tối, chúng tôi đều bố trí cán bộ, nhân viên về các thôn, xóm trong huyện để tuyên truyền chính sách BHXH. Song, đơn vị luôn quán triệt tới cán bộ, nhân viên tranh thủ thời gian tham gia cuộc thi. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên mà còn là dịp để mỗi người hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết của dân tộc. Hiểu được tầm quan trọng, giá trị của cuộc thi, mọi người trong đơn vị đều tham gia với mong muốn đạt kết quả cao nhất.

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" được phát động với mục đích nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng



Cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tham gia cuộc thi.



Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Quỳnh Côi tham gia cuộc thi.

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình



Để phấn đấu với mục tiêu trở thành phường, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cải thiện môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... luôn là những vấn đề được địa phương quan tâm và xác định là trọng tâm, trọng điểm. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh nội lực. Đồng thời tranh thủ các điều kiện hỗ trợ của cấp trên để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí chuẩn phấn đấu trở thành phường theo đúng mục tiêu lộ trình kế hoạch đề ra.

Bà Trịnh Thị Danh, Trưởng thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình



Để nỗ lực trở thành tổ dân phố khi Phú Xuân trở thành phường, thời gian qua, thôn Đại Lai 2 luôn phát huy sức mạnh nội lực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, kết hợp với tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên trong việc chỉnh trang, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng; bảo đảm các tiêu chí về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; tuyên truyền phát triển có hiệu quả các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân... Điều đó đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và niềm mong mỏi phấn khởi khi Phú Xuân thành phường của mỗi người dân trong thôn.

MINH NGUYỆT

Chủ động phòng, chống dịch khi ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng

Trước số ca mắc Covid-19 liên tiếp tăng cao những ngày gần đây, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn gửi các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại Thái Bình, từ đầu năm đến nay cũng ghi nhận số ca mắc rải rác ở một số địa phương, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, không chủ quan, lơ là trước diễn biến mới của dịch, Sở Y tế đã có thông báo khẩn gửi các đơn vị y tế trong tỉnh.

Gia tăng số ca mắc Covid-19 mới

Sau nhiều ngày số ca mắc Covid-19 cao nhất chỉ ở mức 2 con số/ngày thì trong 4 ngày từ ngày 10 - 13/4, số ca mắc đã là 1.054 ca. Riêng ngày 13/4, cả nước ghi nhận 497 ca mắc Covid-19. Đây là ngày Việt Nam ghi nhận số mắc mới cao nhất trong khoảng 4 tháng qua. Số ca mắc tăng ở một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc như: Hà Nội, Lào Cai. Cụ thể, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), gần đây ghi nhận số

ca mắc Covid-19, ca nặng nhập viện điều trị tăng; nếu tháng 3, Bệnh viện ghi nhận 25 bệnh nhân thì từ đầu tháng 4 đến nay là hơn 70 bệnh nhân. Riêng tại Lào Cai cũng đã phát hiện hơn 50 ca mắc trong một trường học. Trước số ca mắc tăng cục bộ ở một số địa phương, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát song số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới. Nhiều nguyên nhân về sự gia tăng số ca mắc được ngành y tế chỉ ra như: biến thể Omicron

có đặc tính lây lan nhanh vẫn đang lưu hành ở nhiều quốc gia và chiếm ưu thế, trong khi đó các biện pháp phòng, chống dịch đã được các nước nới lỏng; yếu tố thời tiết chuyển mùa tạo điều kiện cho các loại virus gây bệnh truyền nhiễm phát triển, trong đó có Covid-19; ý thức phòng bệnh chưa cao, tại nơi công cộng còn nhiều người chưa đeo khẩu trang; tỷ lệ bao phủ vắc-xin một số nơi chưa đạt yêu cầu để ra, nhiều người ở nhóm nguy cơ cao chưa tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo khuyến cáo của ngành y tế...

Chủ động phòng, chống dịch - không chủ quan, lơ là

Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành văn bản, Sở Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi, bám sát, diễn biến dịch bệnh; chủ động phương án, điều kiện để ứng phó với diễn biến bất thường của dịch bệnh; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Bên cạnh

đó, cần tăng cường tuyên truyền thông tin cao nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc-xin, giám sát phát hiện người mắc để quản lý, cách ly, điều trị tránh dịch lây lan, bùng phát...

Trước diễn biến của dịch bệnh, một số đơn vị y tế trong tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như: tuyên truyền tăng cường phòng, chống dịch; giám sát trọng điểm dịch Covid-19 trong cộng đồng... Cụ thể, ngày 13/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động giám sát trọng điểm dịch Covid-19 tại một số trường học trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch; cấp bổ sung khẩu áo bảo hộ, test nhanh cho các xã, thị trấn. Ông Phạm Văn Đông, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng chia sẻ: Khoa đã

tham mưu ban lãnh đạo Trung tâm các phương án chuẩn bị về trang thiết bị, hóa chất, nhân lực phòng, chống dịch; chủ động kích bản, phương án phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch và chia sẻ trên nhóm công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Ngày 12/4, Trung tâm đã phát 1.400 bộ quần áo bảo hộ và hơn 1.600 test

nhau cho các xã, thị trấn trong huyện.

Số ca mắc mới tại Việt Nam tăng, song dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trong phòng, chống dịch. Bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng, mỗi người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người; thực

hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch; thường xuyên vệ sinh, sát khuẩn tay... Sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành, địa phương và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ là vũ khí hiệu quả nhất ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh để lịch sử những ngày chống dịch nhiều khó khăn, vất vả sẽ không tái diễn.

HOÀNG LANH



Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để phòng bệnh cho trẻ.